

# จีอี ตั้ง “โกวิท คันทราภัสระ”



อี ตั้ง “โกวิท คันทราภัสระ” รั้งตำแหน่งประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 นี้

บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริก (จีอี) ประเทศไทย จำกัด ประกาศแต่งตั้งซีอีโอคนใหม่ มั่นใจนำพาจีอี ประเทศไทยก้าวเป็นผู้นำตลาด ด้วยกลยุทธ์ “วัน จีอี” (One GE) เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด พร้อมกับผลสัมฤทธิ์ที่แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ

นายสจ๊วต ดีน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอรัล อิเลคทริก (จีอี) ประจำภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า จีอีได้ประกาศแต่งตั้งนายโกวิท คันทราภัสระ เป็นประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร จีอีประเทศไทย แทนนายพรเลิศ รัตพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้อำนวยการงานรัฐกิจสัมพันธ์และพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัทจีอีในประเทศไทย พม่า ลาว และกัมพูชา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555

“นายโกวิท คันทราภัสระ จะมีความรับผิดชอบในฐานะผู้นำจีอี ประเทศไทย พัฒนาการเติบโตของจีอี สร้างทีมงานจีอี ประเทศไทย ขับเคลื่อนองค์กรทั้งในด้านการขายและพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจต่างๆ โดยมีความรับผิดชอบธุรกิจในประเทศไทยและลาว พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนรวมถึงภาครัฐและเอกชน” นายดีนกล่าวเสริม

ทั้งนี้ นายโกวิท กล่าวว่า “ผมรู้สึกภูมิใจกับบทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผมมั่นใจว่าจากประสบการณ์ยาวนานในธุรกิจและกับจีอี ผมจะนำพาธุรกิจให้เจริญเติบโตและทำให้จีอี เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ด้านความรับผิดชอบต่อการค้าในธุรกิจ ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการช่วยเหลือสังคมผ่านประสบการณ์ บริการ เทคโนโลยี โซลูชัน และผลิตภัณฑ์ของจีอี”

คุณโกวิท คันทราภัสระ มีประสบการณ์กับจีอีมากกว่า 10 ปี โดยเข้าร่วมงานกับจีอี พาวเวอร์ ซิสเต็ม ในตำแหน่งผู้

จัดการโรงงานฝ้ายขาย เมื่อปี 2537 และย้ายไปร่วมงานกับแผนกบริการด้านพลังงาน (Energy Services) ในปี 2540 และประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจนี้ในประเทศไทย โดยมียอดเติบโตเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 100 ล้านเหรียญสหรัฐ จากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ จีอี เอนเนอร์ยี ประเทศไทย ในปี 2544 และในปี 2547 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสามารถในการผลักดันธุรกิจให้เติบโต จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็น คณบดีเอ็กเซ็กคิวทีฟ ประจำประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีนของ จีอี เอนเนอร์ยี

คุณโกวิท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา